

ผลผลิตอ้อยปีนี้จ่อทุบสถิติสูงที่105ล.ตัน ชาวดีบนความโชคร้ายราคาน้ำตาลโลกตก

ASTVผู้จัดการรายวัน- จับตามผลผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี 57/58 มีลุ้นแตะระดับ 105 ล้านตันทุบสถิติสูงสุดของฤดูผลิตปีที่แล้ว แต่นับเป็นข่าวดีท่ามกลางความโชคร้ายที่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกร่วงเหลือ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์ต่ำสุดในรอบ 6-7 ปี ชาวไร่กังวลแผนส่งเสริมนาข้าวปลูกอ้อยจะกระทบเป็นลูกโซ่หากราคาโลกยังต่ำต่อเนื่อง ขณะที่โรงงานมองระยะยาวอุตสาหกรรมอ้อยยังโตได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณอ้อยเข้าที่บดฤดูการผลิตปี 2557/2558 อยู่ที่ระดับ 103.1 ล้านตันซึ่งมีแนวโน้มว่าเมื่อปิดที่บดหลังสงกรานต์ผลผลิตอ้อยจะสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยทำไว้ในฤดูการผลิตที่ผ่านมา 103.66 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีผลผลิตแตะระดับ 105 ล้านตัน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นข่าวดีที่ผลผลิตไทยสูงขึ้นแต่ขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกกลับอยู่ในภาวะตกต่ำสุดในรอบ 6-7 ปีเฉลี่ยที่ระดับ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์เท่านั้น

"เหมือนเป็นข่าวดีที่อ้อยเราได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากเป็นเมื่อ 1-2 ปีที่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกสูงๆ ระดับ 20 เซ็นต์ต่อปอนด์ขึ้นไปการส่งออกน้ำตาลทรายของไทยก็จะดีมาก แต่ขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายโลกกลับตกต่ำหนักจากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดโลกมากกว่า

ความต้องการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับผู้ส่งออกรายใหญ่ทั้งบราซิล และออสเตรเลียอาศัยค่าเงินอ่อนทำตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น" แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องติดตามคือการส่งเสริมให้มีการนำนาข้าวมาปลูกอ้อยกำลังทำให้ชาวนาในภาคอีสานจำนวนมากเริ่มหันมาปลูกอ้อยแทนเนื่องจากมีราคาคุ้มกว่าและมีกลไกดูแลราคาที่แน่นอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการกู้เงินจากธนาคารเพื่อเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) โดยกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งนำเงินที่เป็นรายรับของกองทุนฯคือการเก็บเงินจากราคาน้ำตาลทราย 5 บาทต่อกิโลกรัม(กก.)ที่จะได้ราว 13,000 ล้านบาทต่อปีมาชำระหนี้คืน โดยผลดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณอ้อยในฤดูการผลิตปีหน้า(2558/59) จะเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่องซึ่งหมายถึงกองทุนอ้อยฯจะมีภาระการชดเชยราคาอ้อยเพิ่มขึ้นหากราคาน้ำตาลทรายดิบยังคงตกต่ำอีกภายใต้กรณีที่ระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ทั้งนี้หลังสงกรานต์ไปแล้วคาดว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในการขออนุมัติเงินกู้จากธ.ก.ส.สนับสนุนการเพิ่มราคาอ้อยขึ้นต้น 57/58 อีก 160 บาทต่อตันจากที่ประกาศไว้ 900 บาทต่อตัน ทำให้กองทุนฯต้องมีภาระเงินกู้เพิ่มอีก 16,000 ล้านบาทเมื่อรวมหนี้เดิมจะทำให้กองทุน

อ้อยฯต้องมีภาระกว่า 30,000 ล้านบาท และการชำระหนี้จะยาวไปถึงปี'60 แต่ปัญหาแนวโน้มราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 57/58 มีทิศทางจะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นตั้งนั้นกองทุนฯจะต้องจ่ายคืนโรงงานตามกฎหมายซึ่งจุดนี้ยังไม่รู้ทิศทางชัดเจนว่าจะทำอย่างไร

"การส่งออกน้ำตาลทรายเวลานี้คิดเป็นสัดส่วน 75% จะต้องดูให้ดีว่ามากเกินไปหรือไม่เมื่อมีความเสี่ยงปัญหาที่จะตามมาจึงควรมองจุดสมดุล" แหล่งข่าวกล่าว

นายชัยวัฒน์ คำแก่นคุณ นายกสมาคมชาวไร่น้ำพอง จ.ขอนแก่น และประธานที่ปรึกษาสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ปริมาณอ้อยปีนี้มีโอกาสที่จะแตะระดับ 105 ล้านตันซึ่งถือเป็นปริมาณอ้อยที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรากังวลคือการส่งเสริมนาข้าวมาปลูกอ้อยในขณะที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำซึ่งมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 58/59 เหลือเพียง 700-800 บาทต่อตันปัญหาจะตามมาอีกมาก

"ขณะนี้ชาวนาเริ่มปลูกอ้อยมากขึ้นแล้วแต่ยังไม่เห็นผลชัดเจนในฤดูการผลิตนี้แต่จะเห็นชัดในปีหน้าซึ่งเรามีความเป็นห่วงกันอยู่ว่าเม็ดเงินในการช่วยเหลือจะสูงขึ้นมากเมื่อราคาตกต่ำรัฐบาลจะเข้ามาแก้ไขปัญหาวางไรเพราะสภาพกองทุนอ้อยฯขณะนี้ก็มีภาระมากขึ้นแล้ว" นายชัยวัฒน์กล่าว

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล กล่าวว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยนั้นสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้แต่ขณะนี้เกิดปัญหาเป็นเพราะค่าเงินของประเทศอื่นโดยเฉพาะบราซิลที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกมีความได้เปรียบที่อ่อนค่าลง 20% ซึ่งเชื่อว่าราคาดำตาลที่ลดต่ำในปัจจุบันน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้ว

โดยมองว่าอุตสาหกรรมนี้ไทยยังมีโอกาสอีกมากเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภาชนะนำเข้าก็จะหมดลง จะมีเพียงมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือ NTB ที่หลายประเทศดำเนินการอยู่รัฐก็จะต้องใช้วิธีการเจรจาเพื่อปลดล็อกลง

ทั้งนี้การส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาหันพื้นที่ซึ่งเป็นภาคอ้อยปลูกอ้อยแทนนั้นเป็นเรื่องที่ดีโดยมองว่าภายในอีก 7-10 ปีข้างหน้าจะทำให้ไทยมีผลผลิตอ้อยได้ถึง 180 ล้านตันซึ่งจะไม่เกิดปัญหาใดๆ เพราะเชื่อว่าอนาคตการบริโภคน้ำตาลทรายจะสูงขึ้นเมื่อประเทศเพื่อนบ้านมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับผลผลิตอ้อยสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าต่างๆ ได้อีก

อย่างไรก็ตามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนี้ให้เหมาะสมกับทิศทางในอนาคตด้วยเบื้องต้นทราบว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการอยู่

“ก็มีหลายๆ กังวลแล้วถึงแนวทางซึ่งการปรับโครงสร้างก็ต้องมาดูว่าจะลดตัวราคาดำตาลทรายหรือไม่ ซึ่งทำอย่างไรก็ได้แต่ก็ต้องให้มันคงกับชาวไร้อ้อยด้วย โดยคิดว่าการจะปลดล็อกทั้งหมดคงเป็นไปได้ ซึ่งเชื่อว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดูแลใกล้ชิดอยู่” นายอิสระกล่าว ■